



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. 0-26182323 ต่อ 1309

ที่ นร 0203.04/๘๑๒๐๑

วันที่ 4 มิถุนายน 2550

เรื่อง ขอส่งวารสาร กบข.

เรียน ผอ.สำนัก , ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 2 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

สุนทรมา  
(นางอุษา จารุภา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



## ข่าว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

### กบข. แจ้งความคืบหน้าการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก กบข. ที่จะปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้แทนสมาชิกฯ ประจำปี 2550

กบข. แจ้งความคืบหน้าการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก กบข. ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2550 พร้อมชี้บทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจที่สำคัญระหว่างผู้แทนฯ และสมาชิก กบข.

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก กบข. ชุดใหม่จำนวน 534 คนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในเดือนมิถุนายน 2550 นี้ ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ กบข. กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้แทนสมาชิก กบข. ชุดใหม่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปในเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป เพื่อทำหน้าที่ที่สำคัญในการร่วมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนต่อคณะกรรมการ กบข. ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ กบข. ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2550 นี้ ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ผู้แทนสมาชิกยังมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กบข. ให้สมาชิกในส่วนราชการหรือจังหวัด รวมทั้งเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างสมาชิกกับ กบข. ด้วย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกนั้นคณะกรรมการ กบข. กำหนดไว้มีดังนี้ คือ ให้มีผู้แทนสมาชิกจากจังหวัด กำหนดให้มีจังหวัดละ 1 คน และผู้แทนสมาชิกจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า กำหนดให้มีผู้แทนสมาชิกจากทุกส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า โดยให้ยึดอัตราส่วนสมาชิก 4,000 คนมีผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน หากส่วนราชการใดมีสมาชิกไม่ถึง 4,000 คน ก็ให้มีผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน วิธีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังที่กำหนดให้แต่ละส่วนราชการหรือจังหวัดดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกและผู้แทนสำรองตามวิธีการที่แต่ละส่วนราชการหรือจังหวัดเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคุณสมบัติของผู้แทนสมาชิกที่สำคัญคือ ต้องเป็นสมาชิก กบข.

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th : www.gpf.or.th

ชั้น 4 เลขที่ 990 ถ.พหลโยธิน 4 ซอย บางรัก กรุงเทพฯ 10500 Ins. 0-2636-1000 Insans 0-2636-0603-4  
www.gpf.or.th e-mail: member@gpf.or.th



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ



# ข่าว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

## กบข. เผยได้รับการยอมรับจาก UNEP ให้เป็นกองทุนสถาบันรายใหญ่เอเชียที่มีธรรมาภิบาล

กบข. เผยได้รับการยอมรับจาก UNEP หนึ่งในหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติให้เป็นนักทุนสถาบันรายใหญ่ในเอเชียที่นโยบายการลงทุนรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมได้รับคัดเลือกจัดพิมพ์เป็นข้อมูลลงหนังสือ Responsible Investment in Focus

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้รับการคัดเลือกจาก UNEP (United Nation Environment Programme) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่ผลักดันด้านการลงทุนตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ได้พิจารณาให้ กบข. เป็นหนึ่งในนักลงทุนสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาลหรือ Environment Social and Governance (ESG) ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จในการดำเนินนโยบายบริหารงานของ กบข. ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีนโยบายการบริหารงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้มาโดยตลอด

ทั้งนี้ บทพิสูจน์ที่ล้ำค่านั้นเห็นได้จากการที่ล่าสุด UNEP (United Nation Environment Programme) ได้พิจารณาคัดเลือก กบข. ในฐานะตัวแทนองค์กรภาคพื้นเอเชียได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ UNEP ให้ความสนใจนิยมนักทุนสถาบันด้านนโยบาย และวิธีปฏิบัติในฐานะนักลงทุนที่ตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล จากกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกภายหลังการสัมภาษณ์จากจำนวน 25 หน่วยงาน เหลือเพียง 15 หน่วยงาน เพื่อมาจัดตีพิมพ์เป็นหนังสือ "Responsible Investment in Focus: How leading public pension funds are meeting the challenge" เพื่อเผยแพร่แก่องค์กรธุรกิจ และสาธารณชนทั่วไป

ผู้สนใจข้อมูลแนวทางปฏิบัติดังกล่าวสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ กบข. ที่ [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th) เมนูข้อมูลทั่วไป หัวข้อแนวทางการกำกับดูแลที่ดี

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในช่วงที่ผ่านมา และในระยะต่อไปที่การทำงานของ กบข. ก้าวเข้าสู่ศวรรษที่สองนั้น การดำเนินงาน กบข. ยังคงให้ความสำคัญถึงการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของ กบข. เป็นประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก และจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้ยั่งยืนสืบไปในอนาคต"

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 [member@gpf.or.th](mailto:member@gpf.or.th) / [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th)

ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนราม 4 ซาม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2636-1000 โทรสาร 0-2636-0603-4  
[www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th) e-mail: [member@gpf.or.th](mailto:member@gpf.or.th)